

Số: **198** /LT-ĐHV

Nghệ An, ngày **17** tháng 9 năm 2021

V/v vận động quyên góp, ủng hộ  
"Máy tính cho em"

Kính gửi:

- Trường các đơn vị;
- Chủ tịch các Công đoàn bộ phận.

Ngày 10/9/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã có công văn liên tịch số 3961/BGDĐT-CNĐ về việc vận động, quyên góp, ủng hộ "Máy tính cho em" theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và triển khai chương trình "Sóng và máy tính cho em".

Hưởng ứng cuộc vận động của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn trường kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên trong toàn trường phát huy truyền thống "chung sức cùng cộng đồng" tốt đẹp của Nhà trường trong những năm qua, với tinh thần "tương thân tương ái" ủng hộ kinh phí, thiết bị học tập trực tuyến cho các em học sinh chưa có và không thể có khả năng mua thiết bị học tập trực tuyến ở các địa phương khó khăn, vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Để triển khai tốt hưởng ứng Cuộc vận động này, Nhà trường và Công đoàn thống nhất:

1. Các công đoàn bộ phận phối hợp với chính quyền đồng cấp tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa, mục đích và vận động trong cán bộ, viên chức, người lao động tự nguyện đóng góp, ủng hộ.

Tiền, hiện vật quyên góp tổ chức theo các Công đoàn bộ phận, nộp về Công đoàn Trường trước ngày 30/9/2021.

Đối với các đơn vị Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến, Nhà trường và Công đoàn trường trân trọng đề nghị lãnh đạo các đơn vị chủ trì để tổ chức hưởng ứng Cuộc vận động.

2. Trên cơ sở tiền, hiện vật quyên góp được, Ban Chấp hành Công đoàn trường có trách nhiệm tổng hợp, thông báo rộng rãi trong toàn trường, báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam để chuyển tới các địa chỉ hỗ trợ có ý nghĩa nhất. Kết thúc chương trình, Ban Chấp hành Công đoàn trường tổng hợp, thông báo kết quả thực hiện Cuộc vận động cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động.

Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các Công đoàn bộ phận tận tâm, kịp thời tuyên truyền, vận động, kêu gọi toàn thể

cán bộ, viên chức, nhà giáo, người lao động thể hiện trách nhiệm cao với Ngành, tích cực tham gia, ủng hộ "Máy tính cho em", tất cả vì học sinh thân yêu, quyết tâm không để một học sinh nào bị mất cơ hội học tập vì đại dịch./.

**TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN  
CHỦ TỊCH**



**HIỆU TRƯỞNG**



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HCTH, VP Đảng - HĐT - ĐT